



VIDEN
VAREN+

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ

บริษัท บางกอกไพรญา กรุ๊ป จำกัด

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรรณินทร์ ไชยเรืองศรี ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปราบกฏตามหนังสือคำสั่งมอบอำนาจ ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “มช.” ฝ่ายหนึ่งกับ

บริษัท บางกอกไพรญา กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 22 แขวงรามอินทรา 97 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดย นายคงภักดิ์ ไพบุญญ์นุกุลกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการฝ่ายนวัตกรรม ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท บางกอกไพรญา กรุ๊ป จำกัดซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ มหาวิทยาลัยและบริษัท มีความประสงค์จะร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งในลักษณะที่เป็นโจทย์จากบริษัท และโจทย์จากทางมหาวิทยาลัย ตามแนวทางการวิจัยด้าน “การใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมและกากเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับการทำวัสดุก่อสร้าง” และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. มหาวิทยาลัย สนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยที่เป็นโจทย์และเป็นความต้องการของทางบริษัทร่วมกับนักวิจัยจากบริษัท รวมถึงการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัท
2. มหาวิทยาลัย สนับสนุนการใช้พื้นที่ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในการวิจัย
3. มหาวิทยาลัย สนับสนุนการบริการวิเคราะห์ทดสอบตามอัตราค่าบริการของบุคคลภายในหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยร่วม และบริษัทสนับสนุนทุนวิจัยตามงบประมาณของโครงการย่อยที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทแล้ว โดยจะมีการลงนามความร่วมมือแยกตามโครงการย่อยเป็นกรณีไป

4. บริษัท สนับสนุนวัตถุดิบ ข้อมูลเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่มีอยู่ของบริษัท รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่บริษัทมีหรือที่บริษัทจัดหามาให้ รวมทั้งฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าว จัดหาสถานที่ตลอดจนความร่วมมืออื่นใดตามที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อให้การทำวิจัยตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ บรรลุ
5. มหาวิทยาลัย จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทในการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจารย์คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท โดยลงนามในหนังสือรักษาความลับอีกฉบับหนึ่ง ให้สัญญารักษาความลับถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
6. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้รับมาอย่างเคร่งครัด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลใดหรือองค์กรใดทราบ เว้นแต่เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นเท่านั้น ทั้งนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลบุคคลดังกล่าวให้รักษาข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและต้องจัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับได้ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
7. ไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลที่เป็นความลับแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด เว้นแต่การทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญา และไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือถอดรหัสข้อมูลที่เป็นความลับ ต้นแบบ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงไม่เคลื่อนย้าย พิมพ์ทำ หรือทำให้เสียรูปซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงเครื่องหมาย สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงกรรมสิทธิ์ของต้นแบบหรือสำเนาข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับมาจากคู่สัญญา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญา
8. ขอยกเว้นการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อตกลงเช่นว่านี้ ไม่ใช่บังคับตาม ข้อ 6 และ 7 หากคู่สัญญาแสดงได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ คู่สัญญาจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายรับทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งดังกล่าวก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้น และในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว คู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้มีการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชนด้วย
9. ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับนี้จะถูกจัดสรรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยจะร่วมกันพิจารณาและกำหนดสิทธิ แนวทางการใช้ ประโยชน์ และหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นรายโครงการ
10. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลาความร่วมมือในการร่วมกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันขยายเวลาความร่วมมือออกไปได้ ตามความเห็นชอบร่วมกัน

11. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด หรือยกเลิก บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ให้แจ้งอีกฝ่ายให้ทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และเมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้แล้ว ให้ทั้งสองฝ่ายจัดทำบันทึกแก้ไข
12. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในรายละเอียด และเห็นพ้องในความร่วมมือกัน เพื่อแสดงถึงเจตนาความตั้งใจจริง จึงได้ลงนามร่วมมือกันไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ชรณินทร ไชยเรืองศรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงชื่อ

(นายคงภัทร์ ไพบุญญกุลกิจ)

ประธานกรรมการฝ่ายนวัตกรรม
บริษัท บางกอกไพโรญา กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ เทียมสอน)

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวธัญญา ตันปรียะชญา)

นักนวัตกรรม

บริษัท บางกอกไพโรญา กรุ๊ป จำกัด

พยาน